



QUỲNH PHỤ

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Tiếp theo trang 1)

Hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Năm 2020, huyện Quỳnh Phụ chọn 3 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Bảo, An Khê để xây dựng NTM nâng cao. Sau 1 năm triển khai, đến nay xã Quỳnh Minh đã được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao. Từ những kết quả đạt được, năm 2021 huyện Quỳnh Phụ tiếp tục chọn 6 xã: Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Thọ, An Đông, An Ấp, An Hiệp để xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu chính là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Để hoàn thành 11/11 tiêu chí theo quy định, huyện luôn xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo là yếu tố quyết định trong việc triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định xây dựng NTM là một quá trình thường xuyên,

liên tục, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt khi xây dựng NTM, đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện đã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Là 1 trong 6 xã được chọn xây dựng NTM nâng cao năm 2021, xã An Ấp với xuất phát điểm kinh tế ở mức trung bình của huyện, nguồn thu chính của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp; cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ; nguồn thu ngân sách còn hạn chế,

đặc biệt là khó khăn trong việc huy động nguồn lực để từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành 11/11 tiêu chí, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Văn Đề, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Để quá trình xây dựng NTM nâng cao đạt hiệu quả, Đảng ủy xã đã ra các nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao; kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM từ xã đến thôn. Giám sát các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã giao cho trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ và đại diện nhân dân để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần chủ động, chung sức trong xây dựng NTM. Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên

ban chỉ đạo, phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát", từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Đến nay, trong 11 tiêu chí, xã đã hoàn thành 8 tiêu chí, 3 tiêu chí (giao thông, trường học và sản xuất) xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM của huyện Quỳnh Phụ trong 10 năm qua đều có sự đóng góp rất to lớn của nhân dân. Người dân nông thôn đã có những chuyển biến rất lớn và sâu sắc từ tư duy



Các trường học trong huyện được xây dựng kiên cố, khang trang.

đến hành động, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng NTM. Do đó, trong xây dựng NTM nâng cao, việc phát huy sức dân để hoàn thành các tiêu chí tiếp tục được các cấp ủy trong huyện đặc biệt coi trọng. Quỳnh Giao là địa phương duy nhất trong 6 xã được chọn xây dựng NTM nâng cao của huyện năm 2021 qua đánh giá đến nay đã hoàn thành 11/11 tiêu chí theo quy định. Yếu tố tạo nên thành công trong xây dựng NTM của địa phương trong nhiều năm qua đó là đã biết khơi dậy sức dân tham gia vào quá trình triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Đình Thiệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

nhiệm vụ xây dựng NTM, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng việc khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM. Với phương châm lấy người thật, việc thật để tuyên truyền, vận động, cấp ủy đã chỉ đạo các chi bộ, các thôn thực hiện tốt việc công khai, phổ biến, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong xây dựng NTM. Trong 5 năm (2015 - 2020) thực hiện chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao, nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp trên 9,4 tỷ đồng tiền mặt và hơn 787 triệu đồng từ hiến đất cùng nhiều cây cối, hoa màu, các công trình, tài sản trên đất để làm các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình khác.

Đối với xã An Ấp, năm 2021, thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư thực hiện các dự án, xã có tuyến đường tỉnh 455 đi qua, chính quyền địa phương cùng với các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia góp quyền sử dụng đất để cải tạo đường giao thông. Trong tổng số 136 hộ dân đã có 135 hộ viết đơn tự nguyện góp quyền sử dụng đất, nhiều hộ chủ động tháo dỡ những công trình vừa mới xây dựng để phục vụ cho việc xây dựng

NTM nâng cao. Mục tiêu phấn đấu của huyện Quỳnh Phụ đến hết năm 2021 hai xã Quỳnh Bảo và An Khê (đăng ký thực hiện năm 2020) được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao sau khi xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản. 6 xã đăng ký năm 2021 hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo quy định được tỉnh công nhận; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành trong 11 tiêu chí. Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện, để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong xây dựng NTM nâng cao; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Đối với các xã đăng ký về đích trong năm 2021, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc hoàn thành các tiêu chí; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về mục tiêu, nội dung và các giải pháp xây dựng NTM nâng cao nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động và hướng ứng thực hiện.

NGUYỄN CƯỜNG

Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình và lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đệ.

Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); chia sẻ thông tin tích cực, việc làm tốt; phân bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, vu khống... của các thế lực thù địch là những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn thực hiện thời gian qua, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu cùng những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đến các bộ, ĐVTN gắn với việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, sự tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các cấp bộ đoàn tiếp tục tập trung ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ. Tổ chức đoàn các cấp thành lập các trang, nhóm trên facebook, zalo nhằm tuyên truyền, tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề, ý kiến sai sự thật; đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội, hướng đến xây dựng đội ngũ ĐVTN học sự là

những tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng. Qua sự chia sẻ, tuyên truyền của tổ chức đoàn, các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Để huy động đông đảo cán bộ, ĐVTN, lực lượng đoàn quân tự vệ, dự bị động viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, Ban HQS huyện và Huyện đoàn đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ và ĐVTN cùng tham gia tương tác trên các trang, nhóm của liên ngành. Các trang này tập trung đăng tải những hình ảnh, bài viết đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, phản ánh các hoạt động của ngành, gương người tốt việc tốt; đồng thời chia sẻ, bình luận các hình ảnh, bài viết tích cực. Khi có những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên không gian mạng, trong phạm vi

vi hoạt động và nhiệm vụ chức năng của liên ngành, hai bên chủ động trao đổi, xử lý thông tin kịp thời, đúng định hướng và bảo đảm các quy định của pháp luật. Em Bùi Cẩm Anh, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Hiện nay có nhiều nguồn thông tin chính thống và cả không chính thống trên mạng xã hội, đặc biệt là các tin tức liên quan đến dịch Covid-19. Với định hướng của nhà trường và đoàn thanh niên, chúng em đã biết tìm hiểu, chọn lọc các trang thông tin chính thống đọc, chia sẻ để mọi người cùng chủ động phòng, chống dịch như trang facebook của trường, Tỉnh đoàn, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình. Xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải xuất phát từ những hành động gắn với công việc cụ thể, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc". Tính riêng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, toàn tỉnh có 8 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; trồng 2.320 cây xanh; tu sửa 19,5km đường giao thông. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho 1.720 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa và xây dựng mới 9 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ, giúp đỡ 1.170 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức được các cấp đã thành lập được 469 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch, 597 đội hình tuyên truyền phòng, chống dịch, 11 đội hình hỗ trợ khu vực cách ly tập trung; huy động trao tặng nhu yếu phẩm và thiết bị phòng, chống dịch với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng; giới thiệu 230 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và thành quả của sự nghiệp cách mạng.

XUÂN PHƯƠNG

Cùng em đến trường thắp sáng ước mơ

5 năm qua, chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" đã lan tỏa yêu thương của những người lính quân hàm xanh đến các xã, thị trấn ven biển tỉnh Thái Bình, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường, hiện thực ước mơ. Việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ấy không chỉ góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục mà còn nối dài "cây cầu" khuyến học, khuyến tài nơi miền biển.

KỲ 1: ĐIỂM TỰA CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI BẮT HẠNH

Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ đã được Bộ đội Biên phòng (ĐBBP) tỉnh đứng ra nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng. Nhờ tình thương, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh mà cuộc đời của những trẻ em mồ côi, kém may mắn ấy có cơ hội bước sang trang mới.

Điểm tựa

Năm 2019, em Nguyễn Viết Quân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền nhận làm con nuôi theo mô hình "Con nuôi đồn biên phòng". Nói về hoàn cảnh của Quân, Thiếu tá Nguyễn Công Oai, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền - người được đơn vị giao phụ trách mô hình, mắt anh ngấn lệ, nhìn lên phía ban thờ nơi đặt di ảnh cố bé gái xinh xắn, anh nói với chúng tôi: Đó là cháu Nguyễn Thị Thủy Dương, chị gái của Quân, cũng là học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu từ năm học 2014 - 2015. Sau 7 năm đồng hành với Dương đến khi cháu sắp tốt nghiệp THPT thì cuối tháng 9 năm ngoái trên đường đi học về cháu bị tai nạn và qua đời, bỏ lại bà và em trai, bỏ lại giấc mơ còn dang dở. Dương vì quá đau buồn và ngao lăm. Mồ côi cả bố lẫn mẹ nhưng các cháu có nghị lực, biết giúp đỡ bà. Vậy mà số phận Dương lại bất hạnh như vậy. Tròn một năm Quân được nhận làm con nuôi của Đồn Biên phòng cũng là ngày Dương ra đi về với cha mẹ. Giờ đây, Quân là người đồng viên, an ủi và là điểm tựa duy nhất để bà nội em vượt qua mất mát, đau thương quá lớn này. Bà Bùi Thị Xuân, bà nội của Quân tâm sự: Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các chú ĐBBP Thái Bình đã cứu mạng, giúp đỡ hai bé cháu tôi.

(Xem tiếp trang 4)



Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh



Trung tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền



Ông Lê Xuân Quý, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Đồn Biên phòng Cửa Lân (Tiền Hải) trao quà "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" cho học sinh các xã khu vực biên giới biển.